



**สกก.**  
**สาครินทร์โปรเอนเนอร์จี**  
089 462 4952

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่าง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่...๑๖ เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ...๒๕๖๗...ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ ถนนเทศบาล ๓ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ ตำแหน่ง รองอธิการบดี รักษาราชการแทน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปราบกฏตามคำสั่งมหาวิทยาลัยยะลา ที่ ๑๓๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิการบดีรักษาการรักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ เรียกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝ่ายหนึ่ง กับนายภาคภูมิ สาครินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในนามห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า ห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี อีกฝ่ายหนึ่ง

หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

**๑. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา สร้างเสริมศักยภาพ และเพิ่มความเข้มแข็งในวิชาชีพ ด้านพลังงานของบุคลากรและนักศึกษา ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การทำงานด้านพลังงานระหว่างหน่วยงานเอกชนกับชุมชน ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยสาขาพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาหรือกิจการใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

**๒. รูปแบบความร่วมมือ**

๒.๑ สนับสนุนการทำกิจกรรมหรือโครงการร่วมกันระหว่าง สาขาพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี เพื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานเอกชนที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร และได้ฝึกประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน

๒.๒ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานภาคปฏิบัติ

๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

๒.๔ สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาสาขาพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี

๒.๕ สนับสนุนและสร้างความร่วมมือให้นักศึกษาและบุคลากรสาขาพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วม ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

## ๒.๖ ความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกัน

## ๓. การดำเนินการ

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินงาน อันเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านพลังงาน สนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การทำงานร่วมกับชุมชน การศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา และความร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ โดยทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงรายละเอียดในการดำเนินงานตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบแห่งความร่วมมือ ตามบันทึกข้อตกลงนี้ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี เป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ลงนามร่วมกัน

## ๔. การบังคับใช้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และให้มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณาและตกลงปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้ และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะขอยกเลิกข้อตกลงนี้ สามารถทำได้โดยแจ้งเหตุอันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลงชื่อ

(อาจารย์ลุดดี สีอนิ)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลงชื่อ

(นายภาณุภูมิ สาครินทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี

ลงชื่อ

(นางสาวกัญญาเพ็ญ สาครินทร์)

สาครินทร์กรรมการ

ห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี

ลงชื่อ

(นางสาวตรีณัฐ พรประสิทธิ์)

กรรมการ

ห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เอนเนอร์จี